

Số: 14/TB-HĐND

*Côn Đảo, ngày 6 tháng 6 năm 2019*

**THÔNG BÁO**  
**Kết quả Phiên họp thứ 30 của Thường trực HĐND huyện**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 và thực hiện Quy chế làm việc của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 10/5/2019 và theo phân công, ủy quyền của ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện sáng ngày 03/6/2019 ông Lê Minh Nhật – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 30 của Thường trực HĐND huyện với 3/5 thành viên Thường trực HĐND huyện tham dự (vắng ông Nguyễn Hoàng Tùng và ông Châu Vũ đang đi công tác tại đất liền). Dự phiên họp có ông Lê Văn Đức – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND, ông Võ Văn Việt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban và Tổ trưởng, Tổ phó 4 Tổ đại biểu HĐND huyện (vắng lãnh đạo của Tổ đại biểu số 4); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nội vụ - LĐTB – Xã hội, Phòng Kinh tế, TAND, VKSND, Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

Tại Phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất kết luận:

**1. Thống nhất triệu tập Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của HĐND huyện theo luật định:** tạm gọi là Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện trong ba ngày từ ngày 10 đến ngày 12/7/2019, giao Bộ phận chuyên trách HĐND huyện căn cứ vào kết quả Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham mưu cho Thường trực HĐND huyện hoàn chỉnh và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện.

**2. Thống nhất với nội dung Báo cáo về kết quả công tác tháng 4, 5 và dự kiến chương trình công tác tháng 6 năm 2019 của Thường trực, 02 Ban và Bộ phận chuyên trách HĐND huyện.** Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng và thẩm quyền, trong tháng 6 năm 2019, Thường trực và hai Ban HĐND huyện sẽ tập trung chuẩn bị cho kỳ họp HĐND huyện thường lệ giữa năm 2019, cụ thể bao gồm:

a. Thường trực HĐND huyện: hoàn chỉnh và ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện;

b. Ban Kinh tế - Xã hội: chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế khảo sát thực tế tình hình xây dựng nếp sống văn hoá - văn minh, an ninh - trật tự, cảnh quan đô thị, vệ sinh - môi trường, đất đai - xây dựng và công tác phối hợp, kết hợp trong điều hành, quản lý, vận động nhân dân tại địa bàn ở 10 khu dân cư để phục vụ công tác thẩm tra báo cáo chuyên đề về các khu dân cư của UBND huyện trình Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện; Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách huyện Côn Đảo năm 2018 và thẩm tra Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019-2025.

c. Ban Pháp chế: rà soát, cập nhật tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2019 và đơn thư còn tồn đọng trong thời gian trước chuyển sang, rà soát cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín và hội nghị TXCT chuyên đề tại KDC số 4 và 5 để phục vụ cho việc biên tập tài liệu phục vụ cho các hội nghị TXCT trước Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện; Tổ chức giám sát việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện;

Tăng cường giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cả về nội dung và thủ tục, hình thức văn bản, thời hạn giải quyết, trách nhiệm của cơ quan tham mưu giải quyết; Theo dõi thống kê các văn bản chỉ đạo có nội dung phê bình, kiểm điểm, nhắc nhở về trách nhiệm Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn mà UBND huyện đã ban hành từ đầu năm đến cuối năm, báo cáo Thường trực HĐND huyện để có ý kiến với UBND huyện trong việc xét, phân loại CBCC cuối năm.

d. Các Tổ đại biểu: rà soát, cập nhật kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Chín và hội nghị TXCT chuyên đề tại KDC số 4 và 5 và tiến hành việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Mười hai theo Kế hoạch của HĐND huyện.

**3. Về giám sát tình hình lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện trong thời gian qua của UBND huyện và cơ quan chức năng theo kết luận của Thường trực HĐND huyện tại Phiên họp thứ 29:**

Qua giám sát thực tế, Thường trực HĐND huyện ghi nhận nỗ lực của UBND huyện và Phòng Kinh tế huyện trong việc đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, thực hiện những biện pháp nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự - mỹ quan đô thị trên địa bàn huyện từ sau Phiên họp thứ 29 của Thường trực HĐND huyện như đã cam kết.

Việc đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn trật tự - mỹ quan, văn minh đô thị trên địa bàn huyện là công tác cần được thực hiện thường xuyên, quyết liệt, các vi phạm phải được xử lý nghiêm, hạn chế việc phát sinh các vi phạm, là yêu

cầu nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân sinh sống trên địa bàn, là điều kiện để phát triển ngành dịch vụ du lịch, hướng tới hình thành và phát triển du lịch chất lượng cao. Do vậy, Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp, tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm một cách nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật, tiếp tục tăng cường các giải pháp xử lý một cách đồng bộ, linh hoạt, phù hợp; Tăng cường phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị của huyện trong việc chỉ đạo và hướng dẫn MTCS và các đoàn thể cơ sở các khu dân cư đồng loạt vào cuộc, kiên trì, quyết liệt nhằm tiếp tục đạt thêm nhiều kết quả cụ thể, thực tế đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng của người dân.

Thường trực HĐND huyện báo cáo với Thường trực Huyện uỷ và thông báo kết quả Phiên họp thứ 30 của Thường trực HĐND huyện đến UBND huyện và Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Ban và các vị đại biểu HĐND huyện, các cơ quan có liên quan để biết và thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TTr.HU (b/c);
- UBND, BTTTr. MTTQ huyện;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Các Ban, các TĐB. HĐND huyện;
- Các cơ quan có liên quan;
- Đảng Công TTĐT của HĐND huyện;
- Lưu.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Nhựt**